

ผู้ขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ จำนวน ๒๒ โครงการ  
โครงการประเภทที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน
๑	โครงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรม Animation ไทย เพื่อพัฒนาสู่เศรษฐกิจดิจิทัล:การพัฒนาเครื่องมือในการช่วยทำ ๓D สำหรับงานศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยระบบ Machine Learning จากเทคโนโลยี Computer Graphics and Vision	ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
๒	ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย ปี ๒๕๖๓ (ปีที่ ๒)	กรมประชาสัมพันธ์
๓	โครงการศูนย์บูรณาการข้อมูลด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (ต้นแบบ) ด้วยเทคโนโลยี Big Data	สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔	โครงการเสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ด้วยเทคโนโลยีผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง	ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
๕	โครงการวิจัยเพื่อตรวจสอบคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตและสัญญาณการออกอากาศในกิจการโทรทัศน์ (Monitoring of internet quality & television signal quality research)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๖	การพัฒนาต้นแบบระบบการสื่อสารด้วยแสงที่มองเห็นได้สำหรับเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้าน การสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๗	ระบบตรวจจับแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองมลพิษขนาดเล็กในอากาศและฐานข้อมูลเปิด (PMO)	บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
๘	การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนเอกชน	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๙	พัฒนาระบบการจัดการให้รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้ประสบปัญหาทางสังคมแบบครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center)	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
๑๐	การศึกษาหลายรูปแบบของดินถล่มและการไหลหลากของดินโคลนเพื่อการเตือนภัยและบรรเทาภัยอย่างยั่งยืนของชุมชน: โครงการนำร่องในจังหวัดน่าน	มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๑	ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรสำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน
๑๒	ระบบแปลงสำเนาจากภาษาพูดเป็นภาษามือและแปลงจากภาษามือเป็นภาษาพูดด้วยกระบวนการทางปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยิน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๑๓	ระบบเฝ้าระวังและป้องกันการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงของโรคที่อาจทำให้เกิดการเสียชีวิตเฉียบพลัน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๑๔	โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังทางอวกาศ	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
๑๕	โครงการพัฒนาระบบสะดวกซื้อสำหรับผู้มีปัญหาทางการมองเห็น	สมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
๑๖	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านพระพุทธศาสนา (Buddhism Big Data)	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๑๗	โครงการพัฒนาระบบศูนย์ให้บริการข้อมูลเรื่องน่ารู้ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application)	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๑๘	ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ประกอบการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๙	สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม "young รู้ทัน -เท่าทันสื่อ"	กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒๐	โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้นำอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.)	สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
๒๑	โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้นำอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.)	สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
๒๒	โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)